

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,553,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,043,414 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,740,214 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,980,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก  
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือนและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,296,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 11,220 บาท/เดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 9,180 บาท/เดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราละๆ 7,200 บาท/เดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 7,200 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2577 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,759,494 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,852,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบลประจำปี 10 อัตรา จำนวน 12 เดือนได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	582,394 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ คนสวน จำนวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์</p> <p>คนสวน จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 ข้อ 38 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,107,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>424,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 190,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 40,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนันทนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>961,600 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.สีชมพู	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความ  
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สีชมพู โดยมี  
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ  
อบต.สีชมพู ในการให้บริการ และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ  
ต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สีชมพู  
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  
ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สีชมพู  
เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทำรูปเล่มรายงานผลสำรวจ ส่งมอบ  
รายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์ ตามหนังสือกระทรวง  
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ  
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

331,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ (รถส่วนกลาง รถดับเพลิงบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท. เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน

2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จำเป็น เป็นต้น

3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆ

4) ค่าใช้จ่ายจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่

5) ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของ  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน  
ตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต  
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้

ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่า  
ดอกไม้ หรือพวงมาลา ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถเบิกได้ในประเภนี้ตามกฎหมาย  
กำหนด จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับ  
พุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ กระจ่าดอกไม้ หรือพวงมาลา หรือการใช้ในการ  
จัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ค่าของ  
ขวัญ  
หรือของที่ระลึก ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและ  
โอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตามหนังสือกระทรวง  
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่  
10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530  
เรื่อง การเบิกค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ  
ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้

## โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการ

จัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน

แบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร

ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ ลำดับที่

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานของบุคลากร จำนวน 30,000 บาท  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม  
คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานของบุคลากร ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.สีชมพู  
ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย  
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร  
และ  
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์  
ต่างๆ  
ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย  
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่  
จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ ลำดับที่

## โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ธรรมรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง ค่าป้าย แผ่นพับ และสื่ออื่นๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าน้ำ น้ำแข็ง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องครปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
- (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>230,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง</p> <p>วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ</p> <p>เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กะทะ</p> <p>กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น</p> <p>แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวม ถึง</p> <p>รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถ</p> <p>ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง</p> <p>ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง</p> <p>กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อค พวงมาลัย</p> <p>สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สาย ไมล์ เพลา ฯลฯ</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาดตั้งกล่อง ขาดตั้งเขียนภาพ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์ม สไลด์ อัด ขยาย ฯลฯ</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล หน่วยประมวลผล เม้าส์ พริ้นเตอร์ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>492,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าน้ำบาดาลในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง</p> <p>มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>เรื่อง ระเบียบกระทรวง</p> <p>มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการ</p> <p>โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>149,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>149,600 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
<p>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จำนวน 4 ชุด</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,00 บีทียู</li> <li>- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</li> <li>- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</li> <li>- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</li> </ul>	จำนวน	129,600 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่          ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ          ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523          ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>46,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>46,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	26,000 บาท
<p>อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ          หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้แก่          อบต.นาแก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน          การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ          ประชาชนฯ ระดับอำเภอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย          ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-          2565) ลำดับที่ 11 หน้า 83</p>		

## เงินอุดหนุนส่วนราชการ

<p>อุดหนุนโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ (งานรัฐพิธี) จำนวน 20,000 บาท</p> <p>อุดหนุนโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ (งานรัฐพิธี) ให้แก่ อำเภอนาแก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการ</p> <p>จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติในส่วนภูมิภาคและอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออำเภอนาแก ที่ นพ 0318 /ว 2466</p> <p>ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ลำดับที่ 1</p> <p>หน้า 48</p>		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,224,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,872,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,872,000 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,481,880 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ผอ.กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงิน เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่</p> <p>ผอ.กองคลัง เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <p>เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	348,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>352,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>197,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	122,000 บาท
<p>1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 92,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p><b>ค่าเช่าบ้าน</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p><b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p><b>ค่าใช้จ่าย</b></p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
<p><b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p><b>โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย</p> <p>ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย สอย ส่วนกรณีที่ต้องครปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายสอย</p> <p>(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี</p> <p>ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล หน่วยประมวลผล เม้าส์ พริ้นเตอร์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ การจัดทำโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ ลำดับที่		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>

## ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,000,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

(รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400  
ซีซี จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้

- รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
- มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
- ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
- เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

คุณลักษณะอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วย

- (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
- (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
- (3) เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์
- (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
- (6) ชุดเผือกลม
- (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- (9) แก้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ราคาตาม  
เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงิน  
อุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม  
เดิม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ ลำดับที่

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	96,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	96,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	96,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด  
อื่นๆ

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา หรือ  
รายการอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปฏิบัติตาม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง  
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 251 ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้

#### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,049,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,921,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,921,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,374,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วน  
ตำบล จำนวน 4 อัตรา จำนวน  
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 110,950 บาท และตั้ง  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,263,650 บาท ตาม  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ  
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วน  
ตำบล จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ทั้ง  
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	378,480 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง          ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้          ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน          12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 273,600          บาท และตั้งจ่ายจากเงิน          รายได้ จำนวน 104,880 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ          พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข          เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง          (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจาก          เงินรายได้</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>128,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>128,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	123,000 บาท
<p>1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี          ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานครูองค์การบริหารส่วน          ตำบลและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 108,000 บาท ตามระเบียบ          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น          เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน          ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ          .ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด          จ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ          ซื้อการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ          เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ          กรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ          ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง คณะกรรมการ          กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจงาน          จ้าง จำนวน 15,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่          สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจ่ายจาก          เงินรายได้</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>1,881,463 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,125,463 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>658,310 บาท</b>
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	130,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุ ศึกษา ครุภัณฑ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 77 คน ๆ ละ 1,700 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 8</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	87,010 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 77 คนๆ ละ 20 บาท 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	400,400 บาท

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>467,153 บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง</p> <p>ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กะทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	452,153 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น นน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 4</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>756,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>756,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	756,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 15</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ ลำดับที่		
โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ค่าน้ำมันส่วนผสม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 3		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครสุนัขหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71ลำดับที่ 2</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ กระจกชนิดยา เข็มฉีดยา สำลี น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไข้หวัดนก น้ำยาพ่นหมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆ วัสดุในการป้องกันไข้เลือดออก หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านในตำบลสีชมพู เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 73 ลำดับที่ 18</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,490,900 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	880,500 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	880,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	676,980 บาท
<p>            เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน             ตำบลประจำปี 2 อัตรา จำนวน 12 เดือนได้แก่ ผู้อำนวยการกอง             ช่าง นายช่างโยธา ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด             นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน             บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม             เติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>            เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้             รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกอง             ช่าง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.             .จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร             งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไข             เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	137,520 บาท
<p>            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง             ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน             1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 12 เดือน ตาม             ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด             นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน             บุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง             ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่าง โยธา จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ถูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>24,000 บาท</p>
<p><b>งบดำเนินงาน</b></p>	<p><b>รวม</b></p> <p><b>266,000 บาท</b></p>
<p><b>ค่าตอบแทน</b></p>	<p><b>รวม</b></p> <p><b>86,000 บาท</b></p>
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p> <p>1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง จำนวน 43,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ขอการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ กรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจงาน จ้าง จำนวน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>73,000 บาท</p>

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

    เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

    ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล

    ค่าระวางรถบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น ค่าระวางรถบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่เป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

    เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด  
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า  
เช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของคณะผู้  
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน  
ตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต  
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก  
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม  
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด  
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี  
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย  
สอย ส่วนกรณีที่ต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อม  
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายสอย
- (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า  
วัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2  
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี</p> <p>ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น</p> <p>อิฐ หิน ปูน ทราย ซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อน ไม้ สีส ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล หน่วยประมวลผล เม้าส์ พริ้นเตอร์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p><b>งบลงทุน</b></p> <p><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b></p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง/ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ และระบบประปาที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p><b>รวม</b></p> <p><b>รวม</b></p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p>
<p><b>งานไฟฟ้าถนน</b></p>	<p><b>รวม</b></p> <p><b>รวม</b></p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p>
	<p><b>344,400 บาท</b></p> <p><b>344,400 บาท</b></p> <p><b>344,400 บาท</b></p> <p><b>344,400 บาท</b></p> <p><b>1,140,000 บาท</b></p>

**งบเงินอุดหนุน**

**รวม 1,140,000 บาท**

**เงินอุดหนุน**

**รวม 1,140,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะนาค

จำนวน 1,140,000 บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายจากท้ายหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปห้วยวังบก รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านไปตามเส้นทางที่กำหนด รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านขัวสูง หมู่ที่ 6 และบ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ในการขยายเขตไฟฟ้าสายไปหนองบัว รายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอณาแก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลสีชมพู	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสีชมพู เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 7</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ายาเอนกประสงค์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ายาเอนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักวิธีและขั้นตอนการทำน้ายาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ที่ ลำดับที่</p>		

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 9		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสีชมพู	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสีชมพู เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 10		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล(กีฬาด้านยาเสพติด)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล (กีฬาด้านยา เสพติด) เช่น ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่า จัดสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลำดับ ที่ 3		
<b>ค่าวัสดุ</b>	รวม	35,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูก ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้ เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตะกร้อ ตาข่าย ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ลูกวอลเลย์บอล เสาดตาข่ายวอล เลย์บอล น,ฯ เป็นต้น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<b>งานศาสนาดำเนินงานท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>172,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ</p>		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	90,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง โดยจ่าย     เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่า     อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา น้ำดื่ม และ     ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ตามระเบียบ     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง     ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผน     พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลำดับที่ 2</p>		
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดถ้ำช้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์วัดถ้ำ     ช้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่     ที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่าย     อื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการตามระเบียบกระทรวง     มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา     และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลำดับที่ 5</p>		

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>72,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>72,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดสร้างเรือไฟฟ้าอำเภอนาแก งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัด นครพนม ประจำปี 2564	จำนวน	60,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการจัดสร้างเรือไฟฟ้าอำเภอนาแก งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอ นาแก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดสร้างเรือไฟ อำเภอ นาแก</p> <p>งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564</p> <p>ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายจาก</p> <p>เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 11</p>		
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ	จำนวน	12,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ ให้ แก่สภาวัฒนธรรมตำบลสีชมพู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายจาก</p> <p>เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลำดับที่ 9</p>		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,209,000 บาท
<b>งบลงทุน</b>	รวม	1,209,000 บาท
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	รวม	1,209,000 บาท
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ หมู่ที่ 2	จำนวน	190,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนเดิม         บริเวณบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ ไปตามถนนลูกรัง         เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี         พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกำหนด ตั้งจ่าย         จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.         .2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	จำนวน	233,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนเดิม         บริเวณบ้านไสว วงศ์ชาชม ไปตามถนนลูกรังเดิม ขนาด         กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่         คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียด         ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุด         หนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม         เติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</p>		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	จำนวน	140,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน         หมู่บ้าน แบบ         ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 70 เมตร เริ่ม         จากรางระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านนายสวย วงศ์หลวงอุด ไปตาม         ถนนถึงบริเวณบ้านนายชม วงศ์ชมภู         รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกำหนด ตั้งจ่าย         จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565         ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</p>		

<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อภายในหมู่บ้านและงานประกอบ อื่นๆ หมู่ที่ 4</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อภายในหมู่บ้าน ความ ยาว 145 เมตร เริ่มจากบริเวณบ้านนางบรรทม แสนสุภา ถึงสี่แยก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานประกอบอื่นๆ รายละเอียด ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม เติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</p>		
<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4</p>	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 โดยทำการปรับปรุง ซ่อม แซม ต่อเติมอาคารและสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ทุ่ง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกำหนด ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</p>		
<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 สายไปวัดถ้ำ ช้าง</p>	จำนวน	106,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายไปวัด ถ้ำช้าง โดยทำการจ้างเหมาเครื่องจักรกลเข้าปรับเกรดเกลี่ยแต่ง ชั้นรูปถนนให้เรียบร้อย และเสริมผิวทางด้วยดินลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยแต่ง จำนวน 375 ลบ. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกำหนด ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</p>		
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1</p>	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อวางระบายน้ำแบบอัด แรง (ชั้น 3) ศก.0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ประมาณ 175 เมตร เริ่มโครงการจากบ่อพักเดิมบริเวณบ้านนาง สมลี เดชพันธ์ ไปตามถนนถึงบริเวณบ้านนายอาพร วงศ์แสน ชัย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สีชมพูกำหนด ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า ลำดับที่</p>		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสีชมพู	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสีชมพู โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ โครงการสาธิต เบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 1		
<b>ค่าวัสดุ</b>	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี		
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลำดับที่ 8</p>	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,592,343 บาท
งบกลาง	รวม	5,592,343 บาท
งบกลาง	รวม	5,592,343 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	71,200 บาท
<p>            เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ</p> <p>            ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533</p> <p>            ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13,680 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน</p> <p>            57,520 บาทตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ</p> <p>            หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 /ว 81</p> <p>            ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง</p> <p>            ตั้งจ่ายจาก</p> <p>            เงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,500 บาท
<p>            เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน</p> <p>            เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง ในอัตรา</p> <p>            ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน</p> <p>            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,493,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูง อายุ จำนวน 454 คน จำนวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า 68</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,684,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ คนพิการ จำนวน 174 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลำดับที่ 2 หน้า 68</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่ว ไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก ประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า 68</p>		

สำรองจ่าย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย ตลอดปี และนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p>		
ค่าเช่าที่ดินวัดโพธิ์ชัย (ที่ธรณีสงฆ์) บ้านขัวสูง หมู่ที่ 6	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดโพธิ์ชัย (ที่ธรณีสงฆ์) บ้านขัวสูง หมู่ที่ 6 ตามสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาที่ 1/2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสีชมพู	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสีชมพู ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 1 หน้า68</p>		

<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 10 หน้า72</p>	จำนวน	55,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือพิเศษ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560</p> <p>เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ</p> <p>และพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p>	จำนวน	146,643 บาท